



MASSTEC LINK PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MTL”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ท่าน”) และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านว่า ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับ บริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ www.massteclink.com (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้

2. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

การใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต และเบราว์เซอร์สำหรับท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไปจะตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะใช้คุกกี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่านผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้ หรือจะตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ก็ได้

ในกรณีที่ท่านได้ใช้งานเว็บไซต์บริษัทฯ ต่อ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ และยินยอมตามกฎหมายให้บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้)ของบริษัทฯ และ/หรือ เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ของบุคคลที่สาม สำหรับการใช้งานของท่านตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ฉบับนี้ หากท่านไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านจะต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งด้วยการตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเบราว์เซอร์ หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่ในข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้คุกกี้ฟังก์ชันคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ปิดการใช้คุกกี้ของท่าน

2.1. อะไรคือเทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้)

เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์โดยปกติคุกกี้มักจะเป็นชื่อไฟล์ที่มีชื่อเว็บไซต์ ค่าอายุ ของคุกกี้ต่างๆ (ว่าคุกกี้ตัวนี้มีอายุการใช้งานบนอุปกรณ์ของท่านนานเท่าไร) และตามด้วยค่าต่างๆ ที่ถูกสร้างด้วยระบบอัตโนมัติ และเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน

2.2. คุณก็ใช้ทำอะไร

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดีขึ้น ใช้เว็บไซต์ง่ายขึ้น แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของท่านมากขึ้น อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้ฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ทำงานเร็วขึ้น ช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ง่ายขึ้นในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติโดยรวมที่ไม่ระบุชื่อซึ่งช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร และเพื่อช่วยบริษัทฯ ปรับปรุงโครงสร้าง และเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของท่าน บางครั้งหากบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้าบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้, แอปหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อรับข้อมูลที่ทำให้บริษัทฯ สามารถแสดงให้ท่านเห็นเว็บไซต์หรือจากเว็บไซต์จากบุคคลที่สาม หรือการโฆษณาอื่นๆ ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

3. ประเภทและวัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ของบริษัทฯ

3.1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขึ้นพื้นฐานและช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์ทำงานได้เป็นปกติ เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือทำให้ท่านเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น โดยเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ดังนั้น ท่านจะไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

3.2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้งานมีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ บริษัทฯ ช่วยให้ บริษัทฯ สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

3.3. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำการตั้งคู่ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อการแสดงผล

หน้าเว็บในครั้งต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หากท่าน
ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

3.4. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทาง
ลิงค์ใดบ้าง บริษัทฯ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ
ของท่านมากขึ้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่าน
ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

4. คุกกี้คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมี
การฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่าน
เข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือ
โซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
หรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้
คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้
เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ www.massteclink.com

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อ
การทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่
สามารถใช้งานได้

6. การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้ขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์อยู่เป็นระยะ จะมีการแจ้งประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้
www.massteclink.com ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

7. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

ทางไปรษณีย์ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 74 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

ทางอีเมล : dpo@massteclink.co.th

ทางโทรศัพท์ : 02-9421433 ทางโทรสาร : 02-9420904

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ทางไปรษณีย์ : บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 74 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

ทางโทรศัพท์ : 02-9421433 ทางโทรสาร : 02-9420904

ทางเว็บไซต์ : www.massteclink.com